

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เกิดขึ้นด้วยความสนใจและความตั้งใจจริงของข้าพเจ้า แต่คงไม่สำเร็จสมบูรณ์ หากไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ หลาย ๆ ท่าน ที่ต้องกล่าวถึงในที่นี้คือ คุณพ่อ และ คุณแม่ ผู้ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้แก่ข้าพเจ้าตลอดมา

ขอขอบคุณ รศ. ดร. สุธสวาท ดิศโรจน์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ และเป็นผู้ที่เปิดโอกาสแก่ข้าพเจ้าในการได้พัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งได้ปลูกฝังกระบวนการคิดและความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า แม้ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากมาย รศ. สายใจ คุ่มขนาน ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ และได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางด้านทฤษฎี และด้านอื่น ๆ แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ผศ. ดร. จีวีวรรณ ประจวบเหมาะ ได้ช่วยเหลือและให้คำแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนแหล่งค้นคว้าข้อมูลในการศึกษาเรื่องนี้ อ.จิราภา วรเสียงสุข ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลในการศึกษา รวมถึงได้ช่วยเหลือแนะนำผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่ศึกษา ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความสะดวกในการลงภาคสนาม

ขอขอบคุณ คุณบรรจง นะแส หัวหน้าโครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและลุ่มน้ำภาคใต้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานทุกคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำประมงพื้นบ้าน และจัดหาเอกสารที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้ คุณปรีชาติ แก้วมิงค์ เจ้าหน้าที่ (NGOs) ที่ได้ให้ข้อมูลในพื้นที่ศึกษาและคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ลงภาคสนาม

ขอขอบคุณ คุณชัยวุฒิ เพชรรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานประมงจังหวัดสงขลา ที่ได้สละเวลาในการให้ข้อมูลในการทำประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา และให้คำแนะนำต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการศึกษา

ขอขอบคุณ คุณธนู สุวรรณโน เจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดสงขลา ที่สละเวลาให้ข้อมูลและสละเวลาในการค้นคว้าเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ขอขอบคุณ ท่านคณะอาจารย์ ภาควิชาวิวัฒนาการทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้การแนะนำในการศึกษาและช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะ อาจารย์นรา บุรณรัตน์ อาจารย์เสริม ทศศรี และอาจารย์เรวดี อินทสระ ตลอดจนใจน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณที่ช่วยในการเก็บข้อมูล

ขอขอบคุณ ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ปออิฐและพื้นที่ท่าเสาทุกคน ที่ได้ให้ข้อมูลในการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ตลอดให้ที่พักพิงเป็นอย่างดีในการลงภาคสนาม

ขอขอบคุณ เพื่อนที่แสนดีของข้าพเจ้าทุก ๆ คน ที่คอยช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้กับ  
ข้าพเจ้าตลอดมา ข้าพเจ้าซาบซึ้งในน้ำใจที่ไม่เคยจืดจางของเพื่อน ๆ ทุกคนเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณ คุณวิรัช แสงดาวฉาย ได้ให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ และได้ช่วยตรวจทาน  
วิทยานิพนธ์เล่มนี้อีกครั้ง

สุธิรา ชัยรักษา

24 พฤษภาคม 2544